

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners) รุ่นที่ ๓

ณ สถาบันเกษตรราธิการ

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ (๑๙ วันทำการ)

๑๑/๒๓/๒๐๑๕

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	น.ส.ลักษณาวดี เนติเยี่ยม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๒	นางสาววรรภา นาเมือง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมพัฒนาที่ดิน
๓	น.ส.นาฎยา ปิตานุสร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมพัฒนาที่ดิน
๔	นางสาววิลาศิณี รัตนพิมพ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๕	นายศตวรรษ เศรษฐรังสรรค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรมวิชาการเกษตร
๖	นางสาวสมฤทัย ตันเจริญ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมวิชาการเกษตร
๗	นายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กรมประมง
๘	นายวีรชาติ สุขรัตน์ไชยกูล	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๙	นางสาวนพพร สุขเกษม	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	กรมชลประทาน
๑๐	นางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงษ์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๑	นางสาวศักดิ์ดำเนิน นนทกิติ	เศรษฐกรชำนาญการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
*๑๒	นางสาวพัชสุดา พิริยะโกคานนท์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรมชลประทาน
๑๓	นางสาวศุภวรรณ ทิทา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมหม่อนไหม
๑๔	น.ส.สิริจิตรา ฤกษ์บ้าย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๕	น.ส.โชติมาภา สมใจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๖	นายกิตติศักดิ์ กลิ่นทอง	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	กรมปศุสัตว์
๑๗	น.ส.กัญจน์สม์ พาพล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
๑๘	นายอิทธิกร พัดทอง	นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สป.กษ.สถาบันเกษตรราธิการ

๑๙	นางสาวปรียาภรณ์ จันทโรชิตี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สป.กษ.สถาบันเกษตรราธิการ
๒๐	นายปรัตทกร แทนมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สป.กษ. สำนักงานเกษตรต่างประเทศ

*หมายเหตุ แกะไขรายชื่อลำดับที่ ๑๒ จากประกาศครั้งที่ ๑ เนื่องจาก นางสาววิลาสิณี ชูช่วง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สละสิทธิ์ โดยสถาบันเกษตรราธิการพิจารณารายชื่อสำรองลำดับที่ ๑ แทน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเกษตรราธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ โทร. ๐๒-๙๔๐๕๕๙๓ ต่อ ๑๒๑ (นายอภิรักษ์ ชันทะสีมา)